

Số: /BC-UBND

Phổ An, ngày tháng 8 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình nhân dân trên địa bàn xã**

Thực hiện Công văn số 2592/UBND ngày 28/8/2023 về việc báo cáo tình hình nhân dân trên địa bàn xã.

UBND xã Phổ An báo cáo tình hình nhân dân trên địa bàn xã như sau: Tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường và mở rộng; đời sống nhân dân được cải thiện, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động. Đặc biệt, các tầng lớp Nhân dân trong xã đồng thuận cao với nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của xã. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trước tình hình phát triển kinh tế chưa thực sự bền vững, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; một số loại thực phẩm nông dân sản xuất giá thấp, tiêu thụ khó khăn; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết tốt. Từ tình hình trên, nguyện vọng nhân dân tập trung vào những vấn đề sau:

**1. Tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân:** Có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều trở lại hoạt động bình thường; các sản phẩm công nghiệp phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và hoạt động lưu thông hàng hóa, dịch vụ có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

**2. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:** Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương, đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó các hoạt động của cơ quan cũng được công khai minh bạch hóa bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân tham gia quản lý và giám sát. Nguyện vọng của Nhân dân: Mong muốn cần đẩy mạnh thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội để vừa đẩy lùi, ngăn chặn tình trạng “lợi ích nhóm”, vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

**3. Giáo dục đào tạo:** Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; chất lượng giáo dục các cấp được nâng lên, ... Mặt khác, nên tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, nề nếp dạy và học, đầu tư cơ sở vật chất ở các điểm trường đồng

bộ, để các bậc phụ huynh an tâm cho con mình đăng ký ở bất cứ điểm trường nào, góp phần hạn chế việc chạy trường, chạy lớp.

**4. Y tế:** Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được tích cực triển khai, công tác giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người được chú trọng. Tuy nhiên, chất lượng khám, điều trị bệnh vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế. **Nguyện vọng của nhân dân:** Các cấp, các ngành chức năng cần quan tâm hơn về chất lượng khám, điều trị bệnh, nhất là về trang thiết bị y tế, giường bệnh các trạm y tế còn thiếu rất nhiều. Do đó, cần có kế hoạch đầu tư trang thiết bị y tế, nhằm khắc phục tình trạng quá tải.

**5. Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:** Công tác quản lý nhà nước về môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Thường xuyên theo dõi diễn biến khí hậu, thời tiết; công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành triển khai một cách đồng bộ. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân chưa ý thức trong việc bảo vệ môi trường. **Nguyện vọng của nhân dân:** Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm những hành vi cố ý gây tác hại đến môi trường làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh, sức khỏe của nhân dân.

**6. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:** Công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của xã. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về đánh bạc, an toàn giao thông, ... còn diễn biến phức tạp. **Nguyện vọng của nhân dân:** Các cấp, các ngành chức năng cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa và tố giác tội phạm.

**7. Tình hình công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo:** Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được quan tâm, nhất là các cấp ủy đảng, chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi để các dân tộc phát huy tốt truyền thống bản sắc dân tộc; tôn giáo thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

**8. Các dự án, công trình:** Trong năm 2023 UBND xã đã đầu tư 02 công trình được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. **Nguyện vọng của nhân dân:** UBND thị xã Đức Phổ hỗ trợ kinh phí để đầu tư hệ thống thoát nước 02 bên đường, từ chợ Phố An ra cầu Hội An.

Trên đây là báo cáo tình hình nhân dân trên địa bàn xã Phố An. Kính báo HĐND và UBND thị xã Đức Phổ theo dõi, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- HĐND, UBND thị xã;
- Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Quốc Việt**